
1 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ 

วนัเสารที์É ŚŚ เมษายน ŚŝŞ  เวลา š.śŘ-řŚ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งฟอรจู์น Ŝ ชัÊน Ś โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น จ.นครศรีธรรมราช 
------------------------------------- 

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

   

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ŚŝŞŞ 

3.2 รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนมกราคม - มีนาคม ŚŝŞŞ และงบประมาณ

รายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞŞ ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞŞ 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ 

3.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 

จัดโดย...คณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการ 

  เพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา 

  จัดโดย...คณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา  

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

3.7 รายงานการดาํเนินการเรืÉองการตรวจไดออกซินประจาํปี ŚŝŞŞ 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกจังหวัดต่างๆ 

  4.2 พิจารณาการหาผู้ประเมินการทาํ IFFO-RS สาํหรับโรงงานปลาป่น พร้อมค่าใช้จ่าย 

ในการยืÉนขอรับรองการเข้าตรวจสอบ 
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วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คุณสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกิตติมศักดิÍ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกนัตพงษ ์ บุญราศรี   กรรมการกลาง 

   คุณจงรักษ์ นฤขัตพิชัย   อุปนายกสมาคมฯ 

Ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร   กรรมการกลาง 

   คุณนิธนิันท ์ ลลีาพรรณวุฒิ   กรรมการกลาง 

ś. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร     อุปนายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณชูชัย  ปิติเจริญกจิ   กรรมการกลาง 

   คุณสฤษฎ์พัฒน์   ภมรวิสฐิ   เลขาธกิารสมาคมฯ   

Ŝ. คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณโกวิท แย้มกลิÉน   กรรมการกลาง 

   คุณสวุิทย์ ตันรัตนากร   กรรมการกลาง 

ŝ. คุณณิชกมล  อุมารี      ผู้ จัดการสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณมงคล เหล่าทวีสขุ   อุปนายกสมาคมฯ 

   คุณวัลลภ โพธเิพียรทอง   อุปนายกสมาคมฯ 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř. คุณสุพร   ปัญญาสาคร     เหรัญญิก 

Ś. คุณอภิชัย   เตชะนิธสิวัสดิÍ     ประชาสมัพันธ ์

ś. คุณวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

Ŝ. คุณนิรุตติÍ  เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

ŝ. คุณสทุศัน ์  บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

Ş. คุณกติิศักดิÍ  ปิยะพัฒนา     กรรมการกลาง 

ş. คณุชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล     กรรมการกลาง  

Š. คุณสุบรรณ   เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 
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š.  คณุเจตนินท์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řŘ.คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง 

řř.คุณสมพงษ ์ ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 

 

สมาชิกทีÉเขา้ร่วมประชุม 

จ.ระนอง 

ř. คุณเบญจพร  อคัรวิรนทร์ชัย   บจ.กรุงเทพมหกิจ 

จ.สงขลา 

ř. คุณปิยะดา  แก้วเกลีÊยง   บจ.โกลด์คอยน์ สเปเชียลติีÊ  (ประเทศไทย) 

Ś. คุณสรีุรัตน ์  มณีศรี      ,, 

ś. คุณธนพร  เอกอุรุ    บจ.สมิหลาปลาป่น 

Ŝ. คุณนพพร  พาณิชย์    บจ.แสงเจริญวัฒนาการประมง  

ŝ. คุณศรีวรรณ  เกืÊอคลัง     ,, 

Ş. คุณนนัทพร  รัตนากรภวูดล     ,, 

ş. คุณกวินวัชร  เหลืองกาญจนกุล    ,, 

จ.นครศรีธรรมราช 

ř. คณุเมษา  กาํเนิดนพรัตน์   บจ.พาณิชย์ปลาป่น  

Ś. คุณนภาดา  กาํเนิดนพรัตน์     ,, 

ś. คุณพิศมัย  บัวหลวง   หจก.โรงงานปลาป่นสชิล 

Ŝ. คุณภัสราพร  ประภาส   บจ.มิตรขนอมปลาป่น (ŚŝŜŘ) 

ŝ. คุณฐานทพั  ดอกไม้      ,, 

Ş.คุณวัชรวิชญ์  ขนอม      ,, 

ş.คุณธนพล  ลักษณา    บจ.สชุาโตโรงงานปลาป่น 

 

เปิดประชุมเวลา š.śŘ น.      

 

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล  อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

เลขาทีÉประชุมกล่าวเชิญสมาชิกผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณเมษา กาํเนิดนพรัตน์ ขึÊนกล่าว

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หลังจากนัÊนประธานทีÉประชุมได้กล่าวต้อนรับนายกกิตติมศักดิÍ

สมาคมฯ,คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกทีÉได้สละเวลาเดินทางมาร่วมการประชุมและได้ขอบคุณ

ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิก จังหวัดนครศรีธรรมราชทีÉให้การต้อนรับในการประชุมครัÊงนีÊ
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อย่างอบอุ่นซึÉงนับเป็นการประชุมสญัจรครัÊงแรกในรอบ ś ปี หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-řš ระบาด และ

ไม่สามารถจัดประชุมแบบปกติได้  หลังจากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

 

 สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ : ปลาป่นในรอบ Ś ปี นีÊนัÊนน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับ

ทีÉสงูพอสมควรรวมทีÉตัวบวกพรีเมีÉยมต่างๆ จากหลายๆ ปีทีÉผ่านมา จากทีÉโรคโควิด-řš ระบาดในช่วง ś ปีทีÉ

ผ่านมาการบริโภคเนืÊอไก่เนืÊอหมูเป็นอาหารหลักของคนทีÉกักตัวอยู่ทีÉบ้านด้วยเพราะหาซืÊอกินได้ง่าย จึงทาํให้

การเลีÊ ยงสัตว์จําพวกนีÊ ไม่มีผลกระทบมากเป็นการส่งผลดีมากกว่า จะสังเกตได้ว่าสินค้าเกษตรจําพวก 

ข้าวโพดและกลุ่มคาร์โบไฮเดรตต่างๆ อยู่ในทิศทางการขายทีÉดี วิตตามินหรือตัวแร่ธาตุต่างๆ ทีÉใช้ใน

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ราคาอยู่ในทศิทางทีÉดี ซึÉงส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์ต่างๆ เดือดร้อน เนืÉองด้วย

วัตถุดิบต่างๆ ซึÉงเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตทรงตัวอยู่ในราคาทีÉสูง และราคาวัตถุดิบในประเทศนัÊนถูก

ควบคุม จึงทําให้ไม่สามารถปรับราคาขึÊ นไปได้มากนัก ประจวบกับปัญหาราคานํÊามันทีÉปรับราคาสูงขึÊ น

ต่อเนืÉ องซึÉ งเป็นต้นทุนของเรือประมง จึงทําให้มีเรือประมงออกไปลากหาปลาน้อยลง ปลาสดทีÉ เข้าสู่

กระบวนการผลิตจึงน้อยลง จากทีÉกล่าวมานัÊนจึงทาํให้ปลาป่นไม่ได้อยู่ในเกณฑท์ีÉแย่มากนัก แต่อยู่ในเกณฑ์ทีÉ

ค่อนข้างดี  

 การส่งออกใน ś เดือนทีÉผ่านมานัÊน มียอดการส่งออกอยู่ทีÉประมาณ ś.Ŝ พันตัน ซึÉงถือว่า

สงูกว่าค่าเฉลีÉยทีÉเคยได้ประมาณการไว้เมืÉอต้นปี ในส่วนของเดือนทีÉ Ŝ นัÊน อาจจะมีการสะดุดลงมาด้วยมีช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ซึÉงทาํให้ในหลายๆ มีการหยุดยาวติดต่อกัน ř สัปดาห์ ของจึงไม่สามารถระบายออกได้ 

ทางเรือขนส่งยังไม่รับสินค้า การทาํงานจึงมีการสะดุดเล็กน้อยในช่วงครึÉงเดือนแรก คงต้องรอลุ้นต่อไปว่า

ในช่วงครึÉงเดือนหลังนีÊ จะมียอดการส่งออกมากน้อยแค่ไหน ในช่วงครึÉงเดือนแรกนัÊนสามารถส่งออกไปได้

ประมาณ ŝ.Š พันตัน หากรวมกับช่วงครึÉงเดือนหลังนีÊ คาดว่าจะมียอดการส่งออกเฉียดหมืÉนได้ในเดือน

เมษายนนีÊ   

 การส่งออกซึÉงทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือการรับออเดอร์ล่วงหน้า แต่จากประสบการณ์ทีÉผ่าน

มาการรับออเดอร์ยาวเกิน Ŝ-ŝ เดือนนัÊนทาํให้ผู้ส่งออกอยู่ในสภาวะทีÉเสีÉยง ด้วยไม่รู้ ว่าสถานการณ์ในช่วง

ครึÉงเดือนหลังจะประสบพบเจอกบัปัญหาอะไรทีÉต้องเจอโดยไม่คาดคดิอีกบ้าง ในตอนนีÊจึงทาํได้แค่ต้องรอดู

สถานการณ์ทางเปรูว่าจะประกาศโควตาออกมาเท่าไหร่ ในการสาํรวจมีเหตุการณอ์ะไรทีÉเรือประมงจะต้องเจอ 

ผลออกมาจากการทดลองจับไป ş วันนัÊน ปรากฏว่าใน ś วันแรกไม่ได้ดีอย่างทีÉคาดหวัง ในบางจุดทีÉเรือไป

ทดลองจับนัÊนได้ขนาดปลาทีÉเล็กมาก ซึÉงปลานัÊนต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตเป็นเดือน และทีÉเจอในการ

ทดลองจับนีÊ กินอาณาสเขตในการจับปลาไปถึง ŜŘ% ใน ŠŘ% ของปลาทีÉจับได้เป็นปลาขนาดเล็ก ถ้าเขต

อืÉนๆ เจอในลักษณะเดียวกันนีÊ  จะหมายความว่าปลาเปรูมีโอกาสเลืÉอนการจับปลาออกไปจากเดือนเมษายน



5 

 

 

ไปเป็นเดือนพฤษภาคม และหากเป็นแบบนัÊนการประกาศโควตาในการจับกจ็ะมีไม่มาเหมือนกับปีทีÉผ่านๆ 

มา และการจับปลาได้เตม็โควตาจะมีมีทางเป็นไปได้เลย ด้วยจะมีเหตุการณ์เอลนิโน่ในเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม ทีÉได้มีการคาดการณ์ทางอากาศประกาศออกมา และการคาดการณ์ทีÉประกาศออกมานีÊจะค่อนข้าง

แม่นตรงกับทีÉประกาศออกมา ซึÉงเอลนิโน่นัÊนจําให้ปลาหนีด้วยว่าเหตุการณ์นีÊ ส่งผลให้นํÊาร้อน ซึÉงปลาจะไม่

อาศัยอยู่ในบริเวณหรือในนํÊาทีÉร้อนๆ การจับปลาจึงทาํให้ไม่สามารถรถจับได้ครบโควตา เท่าทีÉผ่านมาจึงทาํ

ให้ผู้ซืÊ อมีการมาทาบทามเรืÉองราคาเข้ามาในไทย ซึÉ งภายในราคาทรงตัวมาสักพักใหญ่แล้ว และค่าเงิน

ในตอนนีÊ ค่อนข้าทีÉจะคงทีÉ จึงกลายเป็นว่าเราต้องรอดูรอฟังจากทางเปรูว่าการจับปลาจะเป็นไปในทศิทางใด 

จะส่งผลดีให้กับไทยเรามากน้อยแค่น้อย การประกาศในสัปดาห์ถัดไปจะมีการทดลองจับใหม่ หรือจะเลืÉอน

การจับปลาออกไป ซึÉงถ้าเป็นไปในทิศทางทีÉกล่าวมานีÊ จะส่งผลดีกับผู้ส่งออกปลาป่นของไทย ซึÉงในเดือน

มิถุนายนเป็นช่วงการเปิดอ่าว คาดว่าจะมีปริมาณปลาสดทีÉเรือจับได้เพิÉมขึÊน หากช่วงนีÊ ไม่สามารถทาํการ

ส่งออกได้จะทาํให้เกนิสภาวะสนิค้าล้นสตอ็คได้ เริÉมต้นอาจจะกระทบกบัด้านตัวบวกเป็นอันดับแรกราคาปลา

ป่นกลางอาจจะต้องทรงตัวไปอีกสกัระยะหนึÉง  

 อาหารสัตว์เพิÉงเปิดรับของอาจดูมีมากขึÊ น แต่กค็งต้องรอดูว่าอาหารสัตว์ยังจะเร่งเข้าของ

มากขึÊนไหม 

 วันแรกทีÉเพิÉงเปิดงานตลาดไม่มีการตอบรับใดๆจากผู้ซืÊอ ตลาดค่อนข้างสับสนกับข่าวเรืÉอง

โควตา และเรืÉองเอลนีโน่ ทีÉจะเกิด กาารทดลองออกจับ ŝ วันจากนีÊ  จะเป็นตัวชีÊ วัดว่ปลาโตได้ขนาดพร้อมจับ

ไหม และปริมาณต่อเนืÊอทีÉหนาแน่นไหม 

 ราคาแจ้งยืนท่ามกลางการซืÊอขายทีÉเบาบางมาก 

 สตอ็คทีÉเพิÉมมากขึÊ นของจีน นาํมาซึÉงความสับสนและกังวลว่าหากโควตามากขึÊน ต่างกช็ิง

หนีตาย ณ เวลานัÊนมาถึงต่างเร่งเทขายกจ็ะขาดทุนกัน 

 ภายในไทย เรือออกทะเลกันเพิÉมขึÊน คาดว่าปลาสดน่าจะมาก ขึÊนในหลายๆพืÊนทีÉ และอีก

ไม่ถึงเดือนกจ็ะเปิดอ่าว จึงต้องดูว่าตลาดต่างประเทศมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน 

 การส่งออกครึÉงเดือนเมษายนเบาบางลง เหลือ Ŝ,ŠŘŘ ตัน อาจเป็นเพราะ รถบรรทุกห้าม

วิÉงกนัตัÊงแต่ řŘ-řŚ เมษายน ต้องมารอดูกันว่าครึÉงหลงัจะพลิกฟืÊ นขึÊนไหม 

 อาหารสัตวในไทย ไม่ค่อยสู้ เรืÉองตัวบวกทีÉขอขึÊน  อาจเป็นเพราะ ในทัÉวทุกภาค ปริมาณ

ปลาสดในสปัดาห์ทีÉผ่านมามีปริมาณเพิÉมขึÊนมากอย่างมีนัยยะ และส่วนใหญ่เป็นปลาโปรสงูด้วย 

 ทัÊงใต้ตอนบน ทัÊงทีÉปิดอ่าวใต้ตอนบน และตอนล่างกมี็ปลาสดเพิÉมขึÊน รวมทัÊงทางตะวันตก

กม็ีมากเช่นกัน  ตะวันออกกย็ังมีมากเช่นเดิม 

 จากข่าวทีÉออกมา กเ็ป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้าว่าปริมาณการทดลองจับ şŘ-ŠŘ % ของ

เนืÊ อทีÉสาํรวจ ได้ปลาค่อนข้างตัวเล็ก อันมีผลให้การเปิดจับ ปลาต้องเลืÉอนออกไป อย่างน้อย Ś-Ŝ สัปดาห์ 

นัÉนหมายความว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปด้วยโควต้าทีÉมีสิทธิลดลงและระยะเวลาจับสัÊนลง แต่

ทัÊงนีÊ ทัÊงนัÊนคงต้องรอดูผลสรุป อย่างเป็นทางการทีÉน่าจะออกมา ในเดือนพฤษภาคมนีÊ  ว่าจะเป็นไปตาม

คาดการณ์ในแง่ลบนีÊหรือไม่ 
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 ราคาซืÊอขายปลาเปรูเกรดซุปเปอร์ไพร์มราคายืนอยู่ทีÉ ř,šŝŘ เหรียญ/ตัน สถาการณ์ราคา

ปลาป่นต่างประเทศยังคงยืนแขง็ 

 Imarpe เปรูมีการเริÉมทดลองจับปลาเป็นเวลา ŝ วันตัÊ งแต่วันทีÉ  řş-Śř เมษายน 

เรียบร้อยแล้ว โดยการประกาศ ช่วงเวลาในการจับปลา และจาํนวนโควตา จะกระกาศในสัปดาห์หน้า  

 จากข้อมูล อุณหภมูิของนํÊาทะเลค่อนข้างสงู ปริมาณปลาตัวเลก็ค่อนข้างเยอะ ทาํให้การจับ

ปลารอบนีÊ น่าจะค่อนข้างลาํบาก  

 ตลาดจีน ปลาเปรูฤดูกาลทีÉแล้วเริÉมทยอยเข้ามาในท่าเรือมากขึÊ นเรืÉอยๆ ทาํให้ปริมาณ   

สต๊อกหน้าท่าเรือสงูขึÊนเรืÉอยๆ แตะหลัก ŚśŘ,ŘŘŘ ตัน ประกอบกับความต้องการใช้ปลาป่นค่อนข้างตํÉา ทาํ

ให้การซืÊอขายค่อนข้างเงียบเหงา  

 ขณะนีÊ ข่าวทีÉเปรูออกมาเป็นไปในเชิงลบของการจับปลา ทุกฝ่ายรอประกาศวันจับและ

จาํนวนโควตารวมทัÊงความเปนไปได้ในการจับได้ตามโควตา 

 แต่เนืÉองด้วยคงามกังวลเกีÉยวกับปริมาณโควตาเปรูในรอบนีÊ  ประกอบกับข่าวลอืการล่าช้า

ของรอบการตกปลาฤดูใหม่ ทาํให้ราคาฝนจีนขยับสงูขึÊน ŚŘŘ หยวนต่อตัน 

 ยอดขายปลาล่วงหน้า ในครอปนีÊ  ก็ยังไม่ถึงแสนตัน แต่จากข่าวทีÉ  ออกมา ก็มีส่วน       

ดึงตลาดให้ขึÊนมา ทัÊงคนขายและคนซืÊอ เพียงแต่สต้อคในจีนเพิÉมขึÊนมากเกอืบ ŚŜŘŘŘŘ ตัน จากครอปทีÉแล้ว 

ทางผู้ซืÊ อยังไม่กังวลว่า ของจะไม่พอใช้ และสูตรการใช้คงจะถูกควบคุม ให้ใช้น้อยลง โดยมีการตัวทดแทนทีÉ

ต้นทุนถูกกว่า แต่เชืÉอมัÉนว่า ตลาด เปนเทรนทีÉดีต่อปลาป่นไทย  แม้ระยะนีÊ  จะมีปลาป่นเข้าตลาดสงูขึÊนกต็าม

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ ŚŜ เมษายน ŚŘŚś  

  - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,şŘŘ -řŚ,ŠŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาขึÊน ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

  - ปลา Şş% ราคา řś,ŜŘŘ-řś,ŝŘŘ หยวน/ตัน (ราคาขึÊน ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

  - ปลา ŞŠ% ราคา řś,šŘŘ- řŜ,ŘŘŘหยวน/ ตัน (ราคาขึÊน ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ ŚŜ เมษายน ŚŘŚś โดยอยู่ทีÉ Dalian řş,šŞŘ ตัน 

Tianjin ř,ŜŜŘ ตัน Shanghai ŝř,ŞşŘ ตัน Huangpu řŚŚ,ŞŜŘ ตัน Fuzhou śŠ,şşŘ อืÉนๆ Ŝ,ŚŝŘ ตัน 

คงเหลอื Śśş,şšŘ ตัน 

  สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ : Weekly Report - April 15, 2023 

 ทุกคนยังคงรอการกาํหนดโควต้าการจับปลาของเปรูครัÊงใหม่และเดือนเมษายนกาํลังจะ

หมดไป  การล่องเรือสาํรวจระยะสัÊนอกี ŝ วันจะเริÉมขึÊนในวันทีÉ řş ถึง Śř รายงานการค้ากล่าวว่าการล่องเรือ

ของ IMARPE มีผลลัพธท์ีÉแตกต่างกนัซึÉงจาํเป็นต้องตรวจสอบเพิÉมเติม 

 ทุกคนยังหวังว่าฤดูกาลจับปลาจะเริÉมขึÊนก่อนสิÊนเดือนเมษายน 

 ทุกวันนีÊ รายงานการค้าทัÊงหมดเตม็ไปด้วยรายงานข่าว El Nino แต่ดูเหมือนจะยังไม่มีข่าว

ร้ายสาํหรับฤดูกาลจับปลาครัÊงถัดไป  อาจเป็นข่าวร้ายในช่วงปลายปี ŚŘŚś 

 ไม่ค่อยมีการซืÊ อขายในตลาดและรายงานการค้าระบุว่ายอดขายปลาป่นล่วงหน้าอยู่ทีÉ 

75,000 m/t เท่านัÊน ซึÉงดูเหมือนว่าจะตํÉากว่าทีÉทางการค้าได้รายงานเมืÉอสองสามสปัดาห์ก่อน 

 ทุกคนกาํลงัรอตัวเลขโควตาใหม่และวันทีÉเริÉมต้น ทุกคนอยากเริÉมแล้ว 
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Weekly report - April 22, 2023 

 ยังไม่มีโควตาการจับปลาใหม่สาํหรับเปรู ตอนนีÊทางการค้ากาํลงัพูดถึงการจับปลาในเดือน

พฤษภาคม บางทีอาจจะเป็นกลางเดือนหรือเลวร้ายทีÉสุดก็ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  ดูเหมือนว่าการ

วิเคราะห์ของยูเรก้าจะไม่สนับสนุนการกลับไปจับปลาอย่างรวดเร็วแต่อย่างใด – ขนาดปลาเล็กเกินไป 

เปอร์เซน็ต์ของลูกปลาสงูเกนิไปฯลฯ เป็นต้น 

 ราคาในเปรูพุ่งสูงขึÊนอย่างกะทันหันจากความล่าช้าของฤดูกาลจับปลาใหม่ และอาจขยับ

สูงขึÊ นไปอีก ยอดขายล่วงหน้าสาํหรับฤดูกาลหน้าตอนนีÊ สูงถึงประมาณ šŘ,ŘŘŘ m/t อ้างอิงจากรายงาน

การค้า 

การประชุมของ IFFO จัดขึÊ นทีÉ ก รุงมาดริดในวันทีÉ  ř และ ś พฤษภาคม ทุกคนทีÉสําคัญใน

อุตสาหกรรมปลาป่นคาดว่าจะเข้าร่วมด้วย 

 MSI-Ceres มีข้อมูลทีÉน่าสนใจมากเกีÉยวกับการลงทุนของจีนในเปรู ดูเหมือนว่าจีนจะ

สนใจเปรูพอๆ กบัหลายๆ ประเทศในแอฟริกา 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ 21 ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ  ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř  

ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําเดือนกมุภาพนัธ-์มีนาคม ŚŝŞŞ 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ŚŝŞŞ ได้ผลผลิตรวมอยู่ทีÉ  Ŝř,ŞŜŞ.ŝŞ ตัน เดือนมีนาคมผลผลิต

อยู่ทีÉ ŚŘ,šřš.ŝŜ ตัน    

มติทีÉประชุม รับทราบ 
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 ś.Ś  รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจําเดือนมกราคม - มีนาคม  ŚŝŞŞ และ

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞŞ 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนมกราคม - มีนาคม  ŚŝŞŞ    

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞŞ   ต่อทีÉประชุม

ดังนีÊ  

 

 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2566  

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ  ดังนีÊ  

 

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞ  

งบรายรบั-รายจ่าย ก.พ.ŞŞ มี.ค.ŞŞ   

รายรับประจาํเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ŚŝŞŞ 44,454.38 422,043.00   

รายจ่ายประจาํเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม ŚŝŞŞ 194,323.24 204,071.56   

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย (149,868.86) 217,971.44   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

รับแล้วเดือนมกราคม -มีนาคม ŚŝŞŞ 1,725,797.38    

  คงเหลือ 1,274,202.62  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม – มนีาคม ŚŝŞŞ 622,858.08    

  คงเหลือ 2,377,141.92  

รายงานฐานะการเงิน  śř ม.ค.ŞŞ ŚŠ ก.พ.ŞŞ śř มี.ค.ŞŞ  

เงนิสด  73.00 1,629.00 1,320.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 1,204,004.11 1,115,414.59 1,262,125.00  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 118,640.95 27,750.95 123408.76  

สลากออมสนิ (Ś ปี) ś พ.ค.Şŝ  5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 16,003.59 17,413.59 18,873.59  

รวมทัÊงสิÊ น 7,113,721.65 6,937,208.13 7,180,727.35  

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน ŞŞ ราย รับชาํระ Ŝš ราย เป็นเงิน 990,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řş ราย เป็นเงิน 324,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ Śş ราย เป็นเงิน 243,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řś ราย เป็นเงิน 117,000.00 บาท 
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มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.4  รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพการประมง

ไทย   จัดโดย...คณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  กรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและติดตามความ 

คืบหน้าอย่างต่อเนืÉอง  ครัÊงแรกของปี ŚŝŞŞ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ เมืÉอวันทีÉ Š กุมภาพันธ ์ŚŝŞŞ ทัÊงนีÊสมาคมฯได้

ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการได้อ่านประกอบต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.5 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพ 

การเพาะเลีÊ ยงสตัวน์ํÊ า   จัดโดย...คณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีÊยงสัตวน์ํ Êา  

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าได้เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้า 

อย่างต่อเนืÉอง  การประชุมครัÊงนีÊคือการประชุมครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ เมืÉอวันทีÉ řŠ เมษายน ŚŝŞŞ  ทัÊงนีÊ สมาคมฯ

ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการได้อ่านประกอบต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.6 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมือในการพฒันาระบบ 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรับปรุง         

การทําประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดประจําเดือนมีนาคม-

เมษายน ŚŝŞŞ ดังนีÊ  เมือวันทีÉ řŞ มีนาคม ŚŝŞŞ สมาคมฯได้เข้าพบท่านอธบิดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝัÉง (ทช.) เพืÉอนําเสนอโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากอ่าวไทยสู่ความยัÉงยืนตามแนว

ปฎิบัติมาตรฐานสากล (Fishery Improvement Project : FIP)  ซึÉงเป็นการประชุมระหว่างคณะทาํงาน Š 

สมาคมฯ กับผู้แทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง เกีÉยวกับความร่วมมือด้านข้อมูลสายพันธุ์สัตว์นํÊา

ใกล้สูญพันธุ์ ถูกคุกคาม และได้รับการคุ้มครอง (ETP species) เพืÉอใช้ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาการ

ประมงอวนลากฝัÉงอ่าวไทย โดยมีสาระสาํคัญจากการประชุม ดังนีÊ  

คณะทาํงาน Š สมาคมฯ ได้นาํเสนอความเป็นมาของโครงการปรับปรุงและพัฒนาประมงอวนลากฝัÉง

อ่าวไทย ให้กบัผู้แทนของ ทช. รับทราบ 
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ทัÊงนีÊ  กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ทีÉต้องขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จาก ทช. มีดังนีÊ  

 รายงานการทบทวนข้อมูล ETP species จากบัญชีของ IUCN และ CITES และกฎหมายใน

ประเทศ 

 รายงานการพบ ETP species ในพืÊนทีÉอ่าวไทย 

 รายงานสถานภาพทรัพยากร ETP species ของไทย เช่น เต่า โลมา ฉลาม ฉลามวาฬ เป็นต้น 

 ข้อมูลการจัดการประชุมหรืออบรมกับชาวประมงทีÉเกีÉยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิต ETP 

species การระบุตัวตนของสัตว์นํÊา และการรายงานผล 

 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง ในการจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพืÉอทบทวนชนิด ETP species และปฏิสมัพันธก์บัการประมงอวนลากในอนาคต 

 

และในวันทีÉ řš เมษายน ŚŝŞŞ  ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการประมงเพืÉอความยัÉงยืน (FIP) 

อวนลากอ่าวไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน  สรุปสาระสาํคัญได้ดังนีÊ   

การประชุมโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากในอ่าวไทยสู่ความยัÉงยืนตามแนวปฏิบัติ

มาตรฐานสากล 

วตัถุประสงค ์

- เพืÉอรับฟังความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากอ่าวไทยสู่

ความยัÉงยืนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล 

- เพืÉอรายงานแผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Fishery Action Plan;FAP) 

- รายงานความคืบหน้าและผลลัพธ์การดาํเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาประมงอวนลากอ่าว

ไทย (FIP) ซึÉงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อเนืÉองจากสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานทีÉประชุม มีสาระสาํคัญจากการประชุม 

ดังนีÊ  

คณะทาํงาน Š สมาคม ชีÊ แจงความก้าวหน้าของการจัดทาํโครงการให้ทีÉประชุมทราบ โดยในปัจจุบัน

โครงการได้รับการประเมินครัÊงทีÉ Ś จากผู้ประเมิน MarinTrust แล้ว โดยผลการประเมินพบว่า มีบาง

กิจกรรมมีคะแนนการประเมินดีขึÊน โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมทีÉใช้ผลการวิจัยทีÉได้รับการสนับสนุนจาก

สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โรงงานปลาป่นจาํนวน Ŝŝ โรงงานแสดงเจตจํานงเพืÉอเข้าร่วม

โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานตามมาตรฐาน และได้รับการรับรอง IP จาก MarinTrust จํานวน Ŝ 

โรงงาน และในปี ŚŝŞŞ มีแผนทีÉจะรายงานความก้าวหน้าเกีÉยวกับ ETP species โดยได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง (ทช.) และดําเนินการวิจัยทีÉได้รับการสนับสนุนจาก สวก.    

ต่อในปีทีÉ ś 

คณะนักวิจัยภายใต้โครงการได้นําเสนอผลการวิจัย Ś ปีแรกทีÉได้รับการสนับสนุนจาก สวก.            

มีรายละเอยีด ดังนีÊ  
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(ř) การวิเคราะห์การเปลีÉยนแปลงและการประเมินสภาวะทรัพยากรของผลจากการประมงอวนลาก

ในอ่าวไทย โดย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ซึÉงได้ทาํ PSA analysis พบว่า สัตว์นํÊาทีÉมีความเสีÉยงสูงจากการทาํ

การประมงอวนลากในพืÊนทีÉอ่าวไทย ได้แก่ ปลาปากคม ปลาทรายแดง หมึก ฉลามและกระเบน และได้มีการ

นําสัตว์นํÊากลุ่มเสีÉยงสูงนีÊ มาประเมินสภาวะทรัพยากรด้วยเทคนิค SPR อาทิ ปลาปากคม พบว่า ค่า SPR     

มีแนวโน้มดีขึÊ นเรืÉอยๆ แต่ยังไม่อยู่ในระดับทีÉเหมาะสม ดังนัÊนจึงต้องมีการเสนอให้มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสตัว์นํÊามีÉดีและมีประสทิธภิาพมากขึÊน สาํหรับแผนในปี ŚŝŞŞ งานวิจัยนีÊจะมีการดาํเนินการวิจัยใน

ส่วนของ Ecopath and ecosim เพืÉ อประเมินผลกระทบใน food web รวมถึงจะมีการจัดทําข้อเสนอ

ยุทธศาสตร์การประมงอวนลากต่อทรัพยากรและระบบนิเวศในอ่าวไทยต่อไป 

(Ś) ผลกระทบจากการทาํประมงอวนลากต่อทรัพยากร ชีวภาพและสิÉงแวดล้อมทางทะเลในอ่าวไทย 

โดย ศ.ดร.เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ ์โดยมีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพนํÊา  ตะกอนดิน และสัตว์นํÊาในพืÊนทีÉทีÉมีการ

ทาํการประมงอวนลากในอ่าวไทย โดยพบว่าคุณภาพนํÊามีความเหมาะสมต่อการเพาะเลีÊ ยงสัตว์นํÊาชายฝัÉง 

อย่างไรกต็าม มีบางพืÊ นทีÉทีÉคุณภาพนํÊาไม่ค่อยเหมาะสมนัก โดยเฉพาะบริเวณปากแม่นํÊาท่าจีน ในส่วนของ

ตะกอนดิน พบว่า ไม่มีการเปลีÉยนแปลงมากนัก แต่พบว่า ค่าออกซิเจนทีÉละลายในนํÊาอยู่ในระดับตํÉาซึÉงไม่

เหมาะกับการวางไข่ของปลา และมีค่าฟอสฟอรัสไม่เหมาะสม ปริมาณโลหะหนักปริมาณสูงในบางพืÊนทีÉ ส่วน

การเกบ็ตัวอย่างสตัว์นํÊาในพืÊนทีÉประมงอวนลาก พบว่า มีความหลากหลายของชนิดสตัว์นํÊาค่อนข้างน้อย 

(ś) การวิเคราะห์พืÊ นทีÉทําประมงอวนลากในอ่าวไทย โดย ผศ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ มีการ

สาํรวจพืÊนทีÉการทาํประมงอวนลากในอ่าวไทยตอนบน พบว่า มีการทาํการประมงอวนลาก ŠŘ% ของพืÊนทีÉ

อ่าวไทยตอนบนทัÊงหมด โดยมีการทาํการประมงอวนลากคู่มากทีÉสุด และมีกลุ่มสตัว์นํÊาทีÉเข้าสู่ข่ายการประมง

อวนลาก ได้แก่ กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาเป็ด ปู และหมึก และพบว่ามาตรการปิดอ่าวมีผลทาํให้เกิดการย้าย

แหล่งทําการประมงออกจากบริเวณอ่าวไทยตอนบนไปสู่อ่าวไทยตอนล่างซึÉงมีส่วนช่วยในการพักการใช้

ประโยชนพ์ืÊนทีÉและทาํให้ทรัพยากรฟืÊ นตัว 

ทีÉประชุมให้ความเหน็ว่า การดาํเนินโครงการดังกล่าวนีÊ  รวมถึงการทาํวิจัย มีประโยชน์อย่างยิÉงต่อการ

ฟืÊ นฟูทรัพยากรประมง จะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทีÉยัÉงยนื 

ในส่วนผู้เข้าร่วมจากสมาคมฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ชีÊ แจงเพิÉมเติมว่า สมาคมฯ ได้ร่วมดําเนิน

โครงการดังกล่าวนีÊตัÊงแต่เริÉมต้น และยินดีทีÉเหน็ว่าโครงการมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยในปัจจุบันใน

ภาคการส่งออก ผู้นาํเข้ากท็ราบเป็นอย่างดีว่าประเทศไทยมีการดําเนินโครงการในลักษณะนีÊ  โดยได้มีการ

สอบถามความก้าวหน้าของโครงการมาอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงน่าจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของการส่งออกสินค้า

ประมงของไทย 

ความคืบหนา้ล่าสุด 

ตามทีÉคณะทาํงานฯ TSFR และคณะวิจัย ได้ยืÉนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยปีทีÉ 3 เพืÉ อขอรับเงิน

สนับสนุนไปยังสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขณะนีÊ ข้อเสนอโครงการวิจัยปีทีÉ 3 ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว และมีขอบข่ายของโครงการวิจัยและระยะเวลาการรับทุน (ปีทีÉ 3) ให้เริÉม

ดาํเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจัย ลงนามวันทีÉ 1 พฤษภาคม 2566 และดาํเนินการเสรจ็สิÊน ภายในวันทีÉ 

30 เมษายน 2567 โดยงบประมาณทีÉได้รับการสนับสนุนจาก สวก. ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาการ
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ประมงอวนลากในอ่าวไทยสู่ความยัÉงยืนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลจาํนวน 8,549,750.00 บาท เป็น

เงินสนับสนุนบริหารจัดการส่วนกลางดําเนินการโดย TSFR จานวน 546,700.00 บาทและเงินสนับสนุน

โครงการวิจัยย่อยต่อเนืÉองทัÊง 3 โครงการฯ จาํนวน 8,003,050.00 บาท 

สาํหรับการดาํเนินงานโครงการวิจัยปีทีÉ 2 คณะทาํงาน TSFR และคณะวิจัยได้ทาํหนังสือขอขยายเวลา 

ดาํเนินงานโครงการฯ ไปอีก 3 เดือน ซึÉงเดิมจะครบกาํหนดดาํเนินงานโครงการวิจัยทีÉ 2 และส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์ปีทีÉ 2 ในวันทีÉ 5 พฤษภาคม 2566 ทัÊงนีÊ เพืÉอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดโครงการอืÉนทีÉอยู่

ภายใต้แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงทะเลเพืÉ อเพิÉมความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมประมงทีÉยัÉงยืนภายใต้หลักการมาตรฐานสากลการบริหาร ของกรมประมง ขณะนีÊอยู่ระหว่าง

สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพืÉอพิจารณาอนุมัติ โดยหาก

โครงการฯได้รับการอนุมัติขยายเวลาดาํเนินงานโครงการฯ (ใช้เวลาในการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ 1 

เดือน) จะครบกาํหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ปีทีÉ 2 ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2566 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

   

3.7  รายงานการดําเนินการเรืÉอง “การตรวจไดออกซิน” ประจําปี ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่าหลังจากทีÉสมาคมฯแจ้งสมาชิกทราบเรืÉองตรวจ

ไดออกซิน สมาคมฯได้ดาํเนินเกบ็ตัวอย่างปลาป่น และส่งตรวจวิเคราะห์และขณะนีÊสมาคมฯได้รับใบรับรอง

การตรวจวิเคราะห์และส่งให้สมาชิกทัÊง řŠ รายเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัÊงการรับชําระเงินจากสมาชิกได้

รับเข้ามาเป็นทีÉเรียบร้อยแล้วเช่นกนั 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

 

4.1 พิจารณาปัญหาความเดือดรอ้นของสมาชิกต่างๆ 

ประธานทีÉประชุมได้แจ้งต่อทีÉประชุมว่า ในวันนีÊ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร-  

สมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกทีÉจังหวัดนครศรีธรรมราช เพืÉอรับทราบปัญหา ดังนีÊ   

จ.นครศรีธรรมราช    

อ.ขนอม ปลาน้อย  เจอมรสมุในช่วงนีÊ ไม่สามารถออกเรือได้   

อ.สิชล    ปริมาณวัตถุดิบลดน้อยลง  สบืเนืÉองมาจากเรือประมงบางสว่นหยุด 

จ.ปัตตานี ช่วงนีÊ วัตถุดิบเข้ามามาก ผลิตไม่ทัน ไม่ทราบว่ามาได้อย่างไร  เรือออกน้อยลงเพราะก่อน

หน้านีÊนํÊามันแพง กเ็ลยหยุดไม่ออกเรือ ตอนนีÊนํÊามันถูกลงเรือทีÉพอมีกาํลังกเ็ริÉมออก กฎหมายออกมาควบคมุ

มากขึÊน รอเลือกตัÊงมีความหวังว่าใครทีÉพอจะมาช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง  
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จ.ระนอง ระนองต้องอาศัยปลาจากพม่า  ภาษีขาออกทีÉจะนําปลาเข้ามาปรับเพิÉม  ชิปปิÊ งก็เรียก

ค่าบริการเพิÉมเทีÉยวละ Ś,ŘŘŘ-ś,ŘŘŘ บาท  ทีÉผ่านมานํÊามันแพงเรือทีÉประสบปัญหากไ็ม่ได้ปลามา  พอถึง

เมษายนกอ็ยู่ในช่วงปิดอ่าวอกี ś เดือน  

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

     

     4.2 พิ จ ารณ าการห าผู ้ป ระ เมิ น การทํ า  IFFO-RS สํ าห รับ โรงงาน ป ล า ป่ น           

พรอ้มค่าใชจ่้ายในการยืÉนขอรบัรองการเขา้ตรวจสอบ 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าเมืÉอปี ŚŝŞŚ สมาคมฯเคยหาผู้ประเมินฯมา

ดําเนินการให้สมาชิก และได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้ว และได้ส่งผลการประเมินให้กับทุกโรงงาน  ซึÉง

สมาคมฯไม่ได้รับข้อมูลนัÊนเพราะถือว่าเป็นข้อมูลของแต่ละโรงงาน หลังจากนัÊนสมาคมฯได้จัดอบรมให้อีก 

ซึÉงมีสมาชิกเข้าอบรม řŝ โรงงาน ณ วันนีÊ สมาชิกมีศักยภาพพอทีÉจะดําเนินการต่อหรือไม่  เนืÉ องจาก

ค่าใช้จ่ายสงูเป็นหลกัล้าน ถ้าทัÊง řŝ โรงฯต้องการทีÉจะทาํสมาคมฯกจ็ะประสานงานให้  ซึÉงในวันนีÊ โรงงานทีÉทาํ 

IFFO แล้วประสบผลสําเร็จ จะมาให้ ข้อมูลกับสมาชิกเพืÉ อ เป็นตัวอย่างในการดําเนินการ IFFO               

คือ บริษัทแสงเจริญวัฒนาการประมง จาํกัด จ.สงขลา  โดย...คุณกวินวัชร์  เหลืองกาญนกุล (รายละเอียด

ตามแนบทา้ย)  

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

  -ไม่ม-ี 

ปิดประชุม เวลา řŚ.ŘŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

           (นางณิชกมล  อุมารี) 

  ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                   

( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 


